

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

THÁI THUY Cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư



Người dân đến Trung tâm Hành chính công huyện làm thủ tục hành chính.

Sáng thứ năm hàng tuần, Trung tâm Hành chính công huyện Thái Thụy đông người ra vào làm TTHC. Các khu vực tiếp nhận thủ tục, hồ sơ được bố trí theo từng lĩnh vực, người dân được bố trí bàn, ghế ngồi làm TTHC, chờ nhận kết quả. Anh Nguyễn Văn Hoàn, xã Thái Xuyên đến làm thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh cho biết: Các thủ tục ở đây đều được niêm yết công khai, minh bạch nên rất thuận lợi cho người dân đến tra cứu và chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan. Hồ sơ của tôi chỉ cần có tờ đơn xin cấp giấy phép kinh doanh và một bản sao chứng minh thư nhân dân là đủ. Khi nộp hồ sơ tại bộ phận đầu tư và tài chính được cán bộ tiếp nhận nhanh chóng và hẹn 3 ngày sau sẽ trả kết quả. Tôi thấy cách làm việc tại đây rất chuyên nghiệp, thái độ của cán bộ hòa nhã, tận tình, chu đáo.

Sau hơn 2 năm hoạt động, Trung tâm Hành chính công huyện Thái Thụy đã giúp cho việc giải quyết các TTHC ngày

càng khoa học, minh bạch. Đến nay, Thái Thụy đã đưa 100% TTHC với 252 bộ thủ tục của 15 lĩnh vực vào Trung tâm Hành chính công huyện. Tất cả TTHC trên được giải quyết theo hướng "một cửa, một đầu mối", tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hành

chính công huyện cho biết: Để bảo đảm hiệu quả hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC, Trung tâm luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo của huyện. Đồng thời, xây dựng lịch trực, giải quyết TTHC theo từng lĩnh vực trong các ngày làm việc; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chăm công các ngày làm việc của từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường ứng

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, trong đó đã đưa vào sử dụng những phần mềm chuyên dụng phục vụ một số lĩnh vực như tài chính, kế hoạch, công thương, tài nguyên và môi trường, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội...

Năm 2017, huyện Thái Thụy đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai khác toàn diện,

hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Đặc biệt, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện được niêm yết công khai dưới 3 hình thức: bảng niêm yết trực tiếp, bảng điện tử tại Trung tâm Hành chính công huyện và trên Cổng thông tin điện tử huyện tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư tra cứu, làm việc nhanh chóng. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Việc rà soát và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC được các cơ quan, địa phương trong huyện rà soát, rút ngắn, cắt giảm. Cụ thể, có 7/14 cơ quan kiến nghị sửa đổi, cắt giảm, bãi bỏ đối với 30 TTHC cấp huyện; 6 xã kiến nghị sửa đổi, cắt giảm đối với 5 TTHC cấp xã; có 9/14 cơ quan đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết đối với 23 TTHC cấp huyện; hầu hết các xã đều cắt giảm 50% thời gian giải quyết 1 TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, công

tác CCHC năm 2017 trên địa bàn Thái Thụy đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động hành chính nhà nước. Tính đến hết tháng 11/2017, cấp huyện đã tiếp nhận 11.665 hồ sơ, giải quyết và trả đúng hạn 11.663 hồ sơ, đang giải quyết 2 hồ sơ; cấp xã đã tiếp nhận 92.339 hồ sơ, trả đúng hạn 91.698 hồ sơ, đang giải quyết 641 hồ sơ.

Theo ông Phạm Hữu Mừng, Trưởng phòng Nội vụ huyện: Để đẩy mạnh công tác CCHC, năm 2018, Thái Thụy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt kế hoạch CCHC đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động tại Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận một cửa cấp xã theo đúng quy chế đã ban hành. Ngoài ra, tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc kiểm soát, đơn giản hóa các TTHC, loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, hết hiệu lực, gây cản trở, khó khăn cho tổ chức, người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện chủ trương công khai, minh bạch các TTHC, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, trên Cổng thông tin điện tử huyện và các hình thức công khai khác.

TRẦN TUẤN

VŨ THƯ Khởi sắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, Công an huyện Vũ Thư đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, thông tư của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự..., với vai trò nòng cốt, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu. Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nói chung với các hình thức phong phú như tuyên truyền qua các buổi họp dân, sinh hoạt của các đoàn thể, khu dân cư..., tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật, tham gia tổ giác tự phòng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng khu dân cư tiên tiến, gia đình, dòng họ, làng xã văn hóa... Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo đảm an ninh trật tự. Phong trào từ chỗ tự

giác, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 102 hòm thư tổ giác tự phòng, nắm bắt nhanh trên 500 nguồn tin do nhân dân cung cấp, trong đó có trên 200 thông tin hữu ích phục vụ công tác điều tra, đấu tranh, xử lý tội phạm. Các xã, thị trấn thành lập được 126 mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự với quy mô, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Điển hình như mô hình tự quản về an toàn giao thông của Hội Cựu chiến binh thị trấn Vũ Thư duy trì trên 10 năm; mô hình tự quản về an ninh trật tự của xã Song An; câu lạc bộ phòng, chống ma túy của Đoàn Thanh niên xã Vũ Hội, xã Hòa Bình... đã góp phần củng cố vững chắc thể trận an ninh nhân dân.

Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ năm 2011 đến nay, nhân dân Vũ Thư đã tự giác giao nộp 273kg pháo, 5,41kg thuốc nổ, gần 500 viên đạn và nhiều vũ khí, vật liệu nổ khác. Nhân dân tích cực hỗ trợ, góp phần giúp lực lượng chức năng



Công an huyện Vũ Thư khám nghiệm xe tang vật.

Ảnh: HÀ PHƯƠNG

mở 21 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết và xử lý 582 vụ với 1.134 đối tượng vi phạm, vận động 27 đối tượng truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ 35 đối tượng vào cơ sở giáo dục, kiểm điểm và quản lý giáo dục 721 đối tượng.

Không còn tình trạng thụ động như trước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tập trung hướng vào những công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm, những việc làm cụ thể, thiết thực, nhờ đó đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng phong trào, Vũ

Thư đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và lực lượng quần chúng, đưa phong trào phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển, Thiếu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Công an huyện kiên trì công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường nắm cơ sở, nắm tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng; tiếp tục tuyên truyền, vận động

nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hộ khẩu thường trú, tạm trú đối với các xã, thị trấn, tổ chức cấp chứng minh thư nhân dân cho nhân dân trên địa bàn huyện... Phát huy những kết quả đạt được, huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

LÊ TRUNG
(Đài TTHT Vũ Thư)

Là đảng viên, còn sức khỏe phải sinh hoạt chi bộ

Đeo lại chiếc máy trợ thính vào tai, cụ Phùng Tất Ứng ở tổ 7, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) nhớ nhè nói với tôi và ông Thái Minh Đức - một người hàng xóm mà cụ hay dành thời gian để tâm sự việc phường, tổ dân phố, việc gia đình: Là đảng viên, còn sức khỏe phải sinh hoạt chi bộ, đưa vào tuổi miên hoan sinh hoạt thì làm sao nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Ông Đức nói theo, ở tuổi 92 được như cụ là một chuyện hiếm lắm, mắt còn tinh,

trí nhớ còn tốt, hàng ngày vẫn đến các gia đình trong tổ dân phố chơi, thăm hỏi sức khỏe, cụ vẫn dành tình cảm cho những người bạn, những cán bộ cùng thời công tác hoặc dưới quyền khi cụ làm cán bộ chủ chốt của Thị ủy Thái Bình trước những năm 1980 của thế kỷ trước.

Chuyện của người già đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, làm cán bộ chủ chốt của thị xã 4 năm (1978 - 1982), tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia được cụ Ứng chia sẻ với chúng tôi, cụ dùng lại nói một câu "già rồi có tội để mà kể, mà

kể thì người ta lại cho rằng bệnh thành tích", sau câu nói như vậy là một nụ cười thật hiền. Cụ Ứng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Trì Lai, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Tuổi thanh niên cụ được giác ngộ cách mạng rồi tham gia cướp chính quyền ở thị xã Thái Bình tháng 8/1945. Năm 1948, cụ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Văn phòng Ủy ban hành chính huyện Vũ Tiên, khi thành phố Thái Bình đánh chiếm thị xã Thái Bình tháng 2/1950 cụ Ứng làm công tác địch vận, sau

đó làm Chủ tịch Ủy ban hành chính thị xã. Trong những năm tháng "Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", cụ Ứng cùng tập thể cấp ủy thị xã đã đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo hiệu quả nhân dân thực hiện "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Từ tháng 7/1969, cụ Ứng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thị ủy khóa X và liên tục làm Bí thư Thị ủy đến nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (năm 1977), năm 1978 cụ được Trung ương cử làm trưởng đoàn chuyên gia của tỉnh sang

giúp nước bạn Campuchia xây dựng và củng cố chính quyền tỉnh Bát-tam-bang ngay sau khi kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam. Kể về những năm tháng "chân ướt chân ráo" phong tục chưa quen, tiếng không biết, cụ và các cộng sự trong đoàn phải xuống tận ruộng, sóc của nước bạn để làm công tác vận động, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ chính quyền non trẻ của nước bạn. Khi ấy đất nước Campuchia vừa thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt, đi cơ sở không khéo là sẽ phải đối bằng tình mạng. Cụ nói khi ấy nhiệm vụ Đảng giao là trên hết,



Cụ Ứng đọc Báo Thái Bình.

ai cũng quán triệt phương châm "giúp bạn là giúp mình" và trong 4 năm làm nhiệm vụ quốc tế cụ Ứng và các cán bộ của tỉnh đã đồng cam cộng khổ, bám đất bám dân, bằng kinh nghiệm và thực tiễn công tác cụ và các cán bộ cùng

► Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Trong năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng luôn quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết;



Công ty TNHH May Bình Minh - ATC (Đông Hưng).

cùng lãnh đạo huyện tổ chức đi thăm, tặng quà hơn 530 cán bộ, viên chức, người lao động và con em họ bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam/Đioxin với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Cũng trong năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng đã vận động đoàn viên xây dựng quỹ mái ấm công đoàn được trên 82 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

THU HIỀN

► BỆNH VIỆN PHONG DA LIỄU VĂN MÔN Bảo đảm tối công tác chăm sóc người bệnh

Bệnh viện Phong Da Liễu Văn Môn hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 207 bệnh nhân tàn tật do di chứng của bệnh phong. Do đặc thù đa phần bệnh nhân nội trú đều cao tuổi, bị di chứng tàn tật nặng và ốm yếu quanh năm, vì vậy, Bệnh viện luôn chú trọng bảo đảm tối chế độ nuôi dưỡng bệnh nhân phong nặng từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Năm 2017, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh tăng chế độ nuôi dưỡng bệnh nhân phong từ 510.000 đồng/tháng lên 810.000 đồng/tháng đối với bệnh nhân dưới 60 tuổi, 1.080.000 đồng/tháng đối với bệnh nhân trên 60 tuổi, Bệnh viện còn chú trọng thực hiện công tác xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho bệnh nhân phong.

Phương hướng hoạt động năm 2018 của Bệnh viện là tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân phong, tiếp tục nâng chất lượng khám chữa bệnh đa khoa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

HÀ DUNG

► Xe tết đoàn viên dành cho sinh viên Thái Bình, Nam Định tại Hà Nội

Hội Sinh viên Thái Bình tại Hà Nội (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh) triển khai chương trình "Xe tết đoàn viên, xuân Mậu Tuất 2018".

Với tinh thần xuân đoàn viên - ấm tình đồng hương, chương trình dành cho sinh viên Thái Bình, Nam Định đang học tập các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội. Ban tổ chức chương trình phối hợp tổ chức 14 chuyến xe từ Hà Nội về Thái Bình trước tết Nguyên đán Mậu Tuất, 7 chuyến xe từ Thái Bình đi Hà Nội sau tết Nguyên đán; giá vé cam kết là 85.000 đồng/người/vé, 45 người/xe. Thời gian bán vé bắt đầu từ ngày 15/1 đến ngày 22/2 thông qua đăng ký trực tuyến qua đường link: <https://goo.gl/forms/SpUE0M8B5SbplCq2> hoặc truy cập trang facebook: Hội Sinh viên Thái Bình tại Hà Nội - TSA; các điểm bán vé trực tiếp tại các trường: Đại học Dân lập, Đại học Luật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Công nghiệp, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật; cụm trường Đại học Bách khoa - Đại học Kinh tế quốc dân - Đại học Xây dựng. Thời gian xe từ Hà Nội về Thái Bình vào các ngày: 7, 10, 14/2 (22, 25, 29/12 âm lịch); xe từ Thái Bình đi Hà Nội vào ngày 25/2 (10/1 âm lịch).

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Thái Bình, Nam Định học tập tại Hà Nội được về quê ăn tết trên những chuyến xe với mức giá hợp lý, tránh gặp tình trạng nhốt khách và được đưa - đón tận nơi; đồng thời, hỗ trợ về ăn, tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG ANH